

## **BÁO CÁO**

### **Về việc triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 4593/KH-UBND ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND huyện triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình, cụ thể như:

- Ban hành Công văn 635/UBND-NV ngày 02/4/2024 của UBND huyện về việc thực hiện Thông báo số 19-TB/BCĐ ngày 31/01/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công văn 1309/UBND-VP ngày 12/6/2024 về việc đăng ký danh mục nội dung kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XII.

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình và lấy ý kiến góp ý các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết thúc thời gian theo yêu cầu, có 03 đơn vị là Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa – Thông tin, UBND xã Bình Minh tham gia góp ý phản hồi dự thảo và thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại không tham gia góp ý.

- Ban hành Công văn 1373/UBND-NV ngày 19/6/2024 về việc đề nghị UBMTTQVN huyện tham gia góp ý, phản biện dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình; UBMTTQVN huyện đã tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình và phản hồi kết quả phản biện, góp ý tại công văn số 08/MTTQ-BTT ngày 27/6/2024, Chỉ đạo Phòng Nội vụ (*Cơ quan soạn thảo*) tiếp thu và điều chỉnh nội dung góp ý vào dự thảo Nghị quyết. (*Công văn và Báo cáo góp ý kèm theo*)

- UBND huyện đã triển khai lấy ý kiến Ủy viên UBND huyện về dự thảo Tờ trình, Nghị quyết các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện tại Công văn số 1571/UBND-NV ngày 28/6/2024. Kết thúc thời gian góp ý, đa số Ủy viên UBND huyện thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị quyết và có 01 ý kiến góp ý về thể thức trình bày văn bản.

Sau khi tiếp thu góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kết quả góp ý, phản biện của UBMTTQVN huyện và tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Ủy viên UBND huyện, UBND huyện hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình để trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XII.

*(dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

Trên đây là báo cáo công tác xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình, báo cáo HĐND huyện được biết và thực hiện quy trình theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**